



ที่ อต ๗๑๓๐๑/ว ๕๗๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน กำนันตำบลเชียงยืน / ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๙๑.๓/ว ๓๕๐๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แบบประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. แบบประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยความพิการ	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ อ้างถึงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา และว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๓ กำหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้คนพิการลงทะเบียนและยื่น คำขอรับเงินเบี้ยความพิการใน
ปีงบประมาณถัดไปด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ย
ความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในแนวทางเดียวกัน องค์การบริหารส่วนตำบล
เชียงยืน จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์มาลงทะเบียน
ในวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารที่ต้องนำมาลงทะเบียน

๑. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา	จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา	จำนวน ๑ ฉบับ
๓. บัตรประจำตัวคนพิการพร้อมสำเนา	จำนวน ๑ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเหลือ บุญสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน

สำนักงานปลัด

อบต.เชียงยืน

โทรศัพท์ ๐-๔๒๑๒-๕๕๗๗



เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อความประชาสัมพันธ์

การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่ขอเชิญชวนให้ผู้มีอายุ ๕๙ ปี และจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ หรือเกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ หรือผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้ว มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุหรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ใดจากหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงกันยายน ๒๕๕๙) ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ **ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗** ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด **ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่** เพื่อที่จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)

โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
- ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา
- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีของผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

ข้อความประชาสัมพันธ์

การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่ขอเชิญชวนให้คนพิการที่มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อนหรือคนพิการที่ยายทะเบียนบ้านมาใหม่ ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้ดูแลยื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรองสถานะของคนพิการ แต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย **ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗** โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่ เพื่อที่จะได้รับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)

โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

- บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
- ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีของผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ

ผ่านธนาคารพร้อมสำเนา